



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล โทร. ๒๘๐๒, ๒๘๐๔

ที่ สบค ๖๓๔๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา

เรียน ผบท./บส. สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินบุคคลและประเมินผลงาน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบกับ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ได้มีประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา พร้อมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไว้แล้ว นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom Conference โดยใช้ Meeting ID : ๘๒๖ ๕๐๖๗ ๘๐๓๕ และ Passcode : ๗๔๐๘๘๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว



(นายณัฐพล วุฒิจันทร์)

ผส.บค.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ได้ที่ : <https://m๕.gs/RnZQRz>

ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Conference

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อบรรยาย

๒.๑ ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญลงมา

- ๑) การแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น
- ๒) การแต่งตั้งในระดับเดียวกัน
- ๓) การแต่งตั้งในระดับต่ำกว่าเดิม

๒.๒ การรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับ K๒ และ K๕ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ
และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

๒.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับ
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีข้าราชการ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
